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แวดลอม

กลุมบริษทัไทยแสง จันทบุรี โลจิสติกส มัน่ใจใชวอลโว ทรัคส รับขนสงผลไมไทย-จีนโตกาวกระโดด

· สัง่วอลโว ทรัคส จํานวน 41 คัน รองรับธุรกิจขยายตัว

· ยํ้าตลาดสงออกผลไมไทยไปจีนโต 200 – 300% ตลอดหลายปีที่ผานมา

คาดปีน้ีจะโตอีกไมตํ่ากวา 100%

· สงออกผลไมไทยรับอานิสงสจากสงครามการคาระหวางจีน-สหรัฐ ทําใหธุรกิจโตอยางตอเน่ือง

บริษทั เจียงไห คุนมัน่ อินเตอรเฟรท ทรานสปอรต จํากัด หน่ึงในกลุมบริษทั ไทยแสง จันทบุรี โลจิสติกส ซึ่งเป็นผู

ใหบริการงานโลจิสติกสชัน้นํา เดินหน าสัง่ซื้อรถวอลโว ทรัคส ลอตใหญเพื่อรองรับการเติบโตขององคกรที่ไดรับ

อานิสงสจากความขัดแยงทางการคาระหวางประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศสหรัฐอเมริกา สงผลใหคําสัง่

ซื้อสินคาทางการเกษตรจากประเทศไทยไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนพุงสูงขึ้นอยางรวดเร็ว

นายสมหวัง กันยาปรีดากุล กรรมการผูจัดการ บ.เจียงไหคุนมัน่ฯ เปิดเผยวาจากการลงทุนสัง่ซื้อรถบรรทุกเพิ่มดัง

กลาวเป็นการยืนยันความเชื่อมัน่ในธุรกิจขนสงสินคาการเกษตรระหวางประเทศจีนกับประเทศไทยของบริษทั ซึ่งปี
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ที่แลว ธุรกิจการขนสงของบริษทัพุงสูงถึง 200% และคาดวาปีน้ีธุรกิจจะยังคงเติบโตตอเน่ืองอีกไมตํ่ากวา 100%

นอกจากน้ี นายสมหวังยังกลาวเพิ่มวาความขัดแยงทางการคาระหวางประเทศจีนกับประเทศสหรัฐอเมริกา ทําให

รัฐบาลจีนมีนโยบายลดการนําเขาสินคาทางการเกษตรบางชนิดจากประเทศเวียดนาม ซึ่งถือเป็นพันธมิตรที่ใกลชิด

กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จึงทําใหความตองการสินคาทางการเกษตรจากประเทศไทยเป็นที่ตองการมากขึ้นใน

ประเทศจีน “จากปัจจัยเหลาน้ี ทําใหธุรกิจของเราในประเทศไทยเติบโตอยางรวดเร็วและยังจะเติบโตตอเน่ืองในปีน้ี

และในอนาคต” นายสมหวัง กลาว

บริษทัไทยแสงจันทบุรี โลจิสติกส กอตัง้เมื่อ พ.ศ. 2556 โดยดําเนินกิจการขนสงสินคาทางการเกษตรระหวาง

ประเทศไทยกับประเทศจีน โดยสินคาที่สงออกจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนคือ ผลไมสด อาทิเชน ทุเรียน

มังคุด ลําไย ขนุน กลวยไข และมะพราว เป็นตน โดยสินคาเหลาน้ีมีแหลงผลิตกระจายไปทัว่ประเทศไทย ขณะที่

พืชผลทางการเกษตรที่สงจากประเทศจีนมายังประเทศไทยคือผักและผลไมสด อาทิเชน สม องุน ลูกพับ แอ

ปเป้ิลและผักทุกชนิด โดยมีการขนสงไป-กลับทุกวัน ไมตํ่ากวาวันละ 20-30 ตูคอนเทนเนอร

นายสมหวังกลาววาจากความตองการพืชผลทางการเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้นจากทัง้สองประเทศ ทําใหความตองการใช

บริการขนสงเพิ่มขึ้นตามไปดวย ดวยเหตุน้ี บ.เจียงไหคุนมัน่ฯจึงตัดสินใจสัง่ซื้อรถวอลโว ทรัคส เพิ่มอีก 41 คัน โดย

ครัง้น้ีทางบริษทัไดทําการสัง่ซื้อ 2 รุนไดแก Volvo FH13 400 แรงมา และ Volvo FM13 400 แรงมา ซึ่งปัจจุบัน

บริษทัของเรามีจํานวนรถบรรทุก รวมเป็น175คัน

“เราตัดสินใจสัง่ซื้อรถวอลโว ทรัคส ครัง้น้ีถือเป็นครัง้แรกเพราะเราไดศึกษาเทคโนโลยีของรถวอลโว ทรัคส มาระยะ

หน่ึงแลว จนเรามัน่ใจวารถวอลโว ทรัคส สามารถตอบโจทยความตองการของเราที่ตองการใชรถเพื่อการขนสงระยะ

ไกล ดวยตนทุนการบริหารจัดการที่ตํ่า สามารถแขงขันกับคูแขงได ซึ่งราคางานบริการที่เราเสนอกับลูกคา เราอยูใน

ระดับแนวหน าที่ลูกคายอมรับได” นายสมหวัง กลาว

นายสมหวังกลาววาเสนทางขนสงสินคาจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน เป็นเสนทางประจําโดยผานดานศุลกากร

เชียงของ จังหวัดเชียงราย ขามไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ดานหวยทราย จากนัน้ก็จะ

ใชเสนทาง R3A มุงสูชายแดนจีนที่ดานบอเต็นและทําการขนถายสินคาใสรถบรรทุกจีนณ.บริเวณนัน้

“ผมมัน่ใจวาคุณภาพของรถวอลโว ทรัคส สามารถรองรับกับการใชงานที่หนัก และขนสงระยะทางไกลจาก

ประเทศไทยไปยังชายแดนประเทศจีนนัน้ และสามารถวิ่งงานไดอยางตอเน่ือง” นายสมหวัง กลาว

นายสมหวัง กลาววาบริษทั มีความเชื่อมัน่วาธุรกิจขนสงจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนจะยังคงเติบโตอยางตอ

เน่ือง โดยเฉพาะหากเมื่อโครงการยุทธศาสตรพัฒนาภายใตชื่อ “One Belt One Road” ที่รัฐบาลจีนผลักดันใหเกิด

ขึ้นเพื่อขยายเสนทางการคา การคมนาคมขนสงขามแดน โดยประเทศไทยจะเป็นสวนหน่ึงของแผนพัฒนาดังกลาว

ซึ่งหากการพัฒนาสําเร็จ จะทําใหเสนทางขนสงไปยังประเทศจีนและประเทศอื่นๆ สามารถทําไดอยางสะดวกมากยิ่ง



ขึ้นจากระบบถนนที่ไดมาตรฐานสากลในทุกประเทศที่เขารวม

“สิ่งหน่ึงที่ผมอยากจะยํ้าก็คือบริษทั มีความภูมิใจอยางมากที่เราเป็นสวนหน่ึงที่ทําใหเกษตรกรชาวไทยมีรายไดเพิ่ม

ขึ้นจากราคาพืชผลที่เราสงไปยังประเทศจีน ขณะเดียวกัน เราก็มีสวนชวยใหผูบริโภคชาวไทยมีผักและผลไมที่สด

จากประเทศจีนมาขายในประเทศไทยในราคาที่ไมแพง” นายสมหวัง กลาว


